

Mời Sơn

Chào mừng Kỷ niệm
60 năm thành lập Trường THPT Hưng Yên



1959 - 2019

Mục lục

1. Lời ngỏ
2. THPT Hưng Yên 60 nhìn lại.
3. Hoạt động của các câu lạc bộ.
4. Hoạt động của trường.
5. Hoạt động của lớp 11C2
6. Cảm xúc suy tư.
7. Trang thơ
8. Dấu ấn những chuyến đi.
9. Người truyền cảm hứng.

LỜI NGỎ

Kỉ niệm 60 mùa hoa Phượng đỏ, dù yêu đến cháy lòng cũng không thể sống mãi với thời áo trắng, không phải nhà văn hay thơ nhưng chi đoàn 11C2 cũng viết lên những dòng cảm xúc chân thành, kính trọng để bày tỏ niềm tri ân với mái trường kính yêu THPT Hưng Yên – Nơi đã lưu giữ những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tuổi học trò chúng em.

Do thời gian ngắn, những trang nội san còn nhiều thiếu sót, mong thầy cô góp ý.



Trường THPT Hưng Yên



Trong lịch sử phát triển của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, trường THPT Hưng Yên là ngôi trường được thành lập sớm nhất, được xây dựng trên mảnh đất "địa linh nhân kiệt", nơi có truyền thống văn hiến hiếu học, từ đó nhà trường có điều kiện giáo dục các thế hệ học sinh thừa kế và phát huy truyền thống của cha ông. Được thành lập vào tháng 9 năm 1959 với tên gọi trường cấp III Hưng Yên trên đường Phạm Ngũ Lão – phường Quang Trung – TP Hưng Yên.

Trong những năm đầu thành lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở của trường còn thiếu thốn, chiến tranh ác liệt, nhưng thầy trò nhà trường đã không ngừng phấn đấu tu dưỡng và rèn luyện, quyết tâm thực hiện lời dạy Bác Hồ "Dù khó khăn đến đâu cũng phải quyết tâm dạy tốt và học tốt". Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, vun đắp thêm truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

Trải qua gần 60 năm xây dựng phát triển với thành tích xuất sắc đã đạt được về công tác giáo dục, nhà trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý :

- Cờ thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 1976*
- 3 huân chương Lao động hạng Ba các năm 1967, 1969, 1994.*
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2002*
- Cờ thi đua Chính Phủ năm 2003*
- Huân chương Lao động hạng Nhất 2004*
- Năm 2005, trường đạt danh hiệu Trường chuẩn quốc gia đầu tiên khối THPT của tỉnh Hưng Yên*
- Năm 2009, trường được nhận Cờ thi đua Chính Phủ lần 2 và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào*

- tạo về xây dựng đơn vị “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”
- Năm 2011, trường được đánh giá là trường dẫn đầu ngành GDVDT Hưng Yên và được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Hưng Yên.

Mục tiêu của nhà trường là giữ vững và phát huy truyền thống dạy và học, không ngừng nâng cao giáo dục mọi mặt, đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của địa phương và ngành Giáo dục tỉnh. Trường THPT Hưng Yên sẽ mãi là một điểm sáng, là một trong những ngọn cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh nhà, xứng đáng được niềm tin yêu của các cấp bộ Đảng, chính quyền và nhân dân Phố Hiến – Hưng Yên.

(Hình ảnh về các thầy cô)



CÁC CÂU LẠC BỘ

Trường có rất nhiều các câu lạc bộ đang hoạt động tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho học sinh.

Câu lạc bộ khoa học xã hội quy tụ những học sinh có cùng sở thích, đam mê yêu thích các môn khoa học xã hội. Câu lạc bộ đã thành lập và phát triển giúp học sinh giao lưu, tìm hiểu và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Trong gần 2 năm thành lập, câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động bổ ích :



Câu lạc bộ KHXH tham quan Văn miếu Xích Đằng



Câu lạc bộ KHXH tổ chức trò chơi tìm hiểu an toàn giao thông

Câu lạc bộ khoa học tự nhiên cũng đã tạo một sân chơi bổ ích :



Câu lạc bộ KHTN tổ chức trò chơi Rung chuông Vàng

Câu lạc bộ tiếng anh: có các cuộc giao lưu trao đổi kiến thức cùng các trò chơi bổ ích, vui vẻ giúp học sinh hiểu hơn thêm về ngôn ngữ nước ngoài.

Câu lạc bộ sách và hành động :



Câu lạc bộ S&HĐ thực hiện kế hoạch nhỏ nhằm góp vào tủ sách những bộ sách mới

Câu lạc bộ nghệ thuật :



Câu lạc bộ NT đã góp những tiết mục đặc sắc, vui tươi

HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học ngoài ra nhà trường tổ chức các hoạt động bổ ích, học sinh trong toàn nhà trường tham gia các hoạt động ngoại khóa, vui chơi tập thể, giao lưu học hỏi và trao đổi kiến thức.





Học sinh THPT Hưng Yên được tham gia khóa tu trải nghiệm đầy bổ ích



Trường tổ chức hội thi kéo co chào mừng ngày Thành lập Đoàn

Ngoài ra Trường còn tổ chức nhiều hoạt động, trò chơi, trải nghiệm bổ ích và sôi nổi như: Hội chợ nhân ngày Thành lập Đoàn năm 2018, các cuộc trải nghiệm ngoại khóa, tham gia các cuộc biểu diễn tập thể giúp học sinh trong trường giao lưu, tổ chức các sự kiện và thường xuyên có các cuộc giao lưu từ các câu lạc bộ, giao lưu với các trường ĐH,...

HOẠT ĐỘNG LỚP 11C2



Tham gia cuộc thi vẽ (Phạm Linh Chi)



Tham gia Ngày Hội Sáng Tạo



Tham gia văn nghệ chào mừng 26/3

CẢM XÚC SUY TƯ

Trong kí ức của mỗi chúng ta, điều gì luôn hiện hữu ? Đối với bản thân tôi đó là mái trường cấp III trường THPT Hưng Yên – ngôi nhà thứ 2 trong tôi cùng với bao kỉ niệm buồn, vui nhưng đều để lại những ấn tượng sâu sắc khó quên. Đó là những bài học kiến thức và còn những bài học làm người mà thầy cô đã giảng dạy cho chúng tôi nữa. Tôi coi tất cả là một món ăn tinh thần vậy, và ở đó thầy cô bạn bè cùng mái trường đầy ắp tình yêu thương là gia vị đậm đà cho cuộc đời tôi thêm ý nghĩa và tươi đẹp hơn !

Chia tay chiếc quàng đỏ, với ngôi trường THCS quen thuộc gần gũi, với những người bạn, người thầy, giờ đây ta đã tiếp xúc với bao điều mới mẻ mọi thứ đều trở lên xa lạ từ quang cảnh và người bạn bè mới, thầy cô giáo mới cũng như cách học mới, thế nhưng tất cả lại cho ta kí ức đẹp. Được học trong lớp 11C2 do cô Đỗ Thị Chinh chủ nhiệm, cô phụ trách môn địa. Buổi đầu tiên gặp mặt, cô ân cần dạy bảo chúng tôi về việc học tập, nhắc nhở chúng tôi về những quy tắc, nội quy và những thứ cần chuẩn bị cho năm học sắp tới.



Sáng ngày khai giảng, bầu trời thật yên bình. Mang trên mình bộ áo trắng đồng phục tôi cảm thấy thật tự hào bởi đây là một ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống hiếu học. Giữa sân trường này, những khuôn mặt lạ lẫm, cảm giác bỡ ngỡ xen lẫn niềm vui. Từ đó, chúng tôi biết ngắm nhìn mùa lá bàng đỏ, để từ ban công lớp học nhìn lên vòm tán lá mà nghe lòng rạo rức, để mỗi sớm mai đến thấy yêu hơn nụ cười rạng rỡ của bạn bè, thầy cô. Dù chúng tôi buồn

vui, thầy cô đều có mặt. Khi thất bại hay bỏ cuộc, luôn có bàn tay ấm nồng của thầy cô, nâng đỡ chúng tôi đứng dậy, dạy cho chúng tôi biết cách chữa lành vết thương...

Tất cả đã thấm sâu vào mỗi người học sinh của lớp 11C2 từng ngày, từng giờ, để hôm nay, chúng tôi có đủ tự tin bước vào một hành trình mới thật tự hào khi chúng tôi được là học trò của trường THPT Hưng Yên.

Chúng tôi đã ở đây, mỗi sớm mai lên, cùng nhau vai gầy vẫy gọi nắng. Mỗi khi chiều về cùng ngắm những chuyến mưa qua. Và đợi dắt tay nhau trên trường, vào những ngày cuối Thu mùa lá bàng đỏ ngói trường thật đẹp để lòng lầy biết bao. THPT Hưng Yên trở thành một mối lương duyên cho tất cả chúng tôi, trở thành gia đình lớn, nối trọn vòng yêu thương. Chúng tôi sẽ mang theo hành trang của mình cả kí ức nơi đây. Lớp học thân quen, ghế đá, hành lang, sân trường, mùa trở chồi non, mùa lá đỏ và gương mặt thân thương của thầy cô bạn bè. Cảm ơn trường THPT Hưng Yên đã góp phần tạo nên một mái ấm thứ hai, chúng tôi sẽ cất giấu hình ảnh, kí ức của mái

*trường vào nơi thăm thăm trái tim nơi đó mang tên
TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN YÊU DẤU !*



DẤU ẤN NHỮNG CHUYẾN ĐI

(Vũ Thị Mai Giang)

Như thường lệ, trường THPT Hưng Yên chúng tôi tổ chức buổi ngoại khóa giúp học sinh giải tỏa áp lực, căng thẳng trong học tập. Trước khi đi chúng tôi được nhà trường báo trước 1 tuần mọi người đều cảm thấy háo hức, không biết nơi đó như thế nào, cảnh có đẹp không, đông vui khôn, náo nhiệt không. Rồi ngày đi trải nghiệm cũng đã tới đêm hôm trước tôi cảm thấy

rất háo hức xen lẫn chút hồi hộp bởi đây là chuyến đi đầu tiên của tôi cùng môi trường cấp III Hưng Yên với những thầy cô và bạn bè mới

Xe khởi hành từ lúc sáng sớm, nhưng không thấy mệt mỏi. Trong suốt chuyến xe, chúng tôi kể cho nhau bao chuyện, được anh hướng dẫn viên tổ chức bao trò chơi thú vị, kể về nơi chúng tôi sẽ đặt chân tới khiến lòng thêm mong ngóng bánh xe lăn nhanh hơn để mau đến, đó là đền thờ Nguyễn Bình khiêm. Khi đặt chân đến nơi, khung cảnh nơi này không như tôi nghĩ, một khung cảnh bình dị, hài hòa với hồ nước và cây xanh cảm thấy nghiêm trang. Khiến cho chúng tôi thêm kính trọng, sau khi làm lễ dâng hương cảm thấy nên cần học tập rèn luyện tích cực hơn để xứng đáng với truyền thống cha ông ta để lại.



Tiếp đến, chúng tôi được đặt chân tới khu resort Hòn Dấu – Hải Phòng. Khung cảnh nơi đây tuyệt vời hơn chúng tôi nghĩ, với hàng cây xanh rì, hồ nước, khu vui chơi đã khiến chúng tôi choáng ngợp. Vui chơi cả một buổi sáng đã thấm mệt, được ăn bữa trưa tập thể tuy chỉ có bánh mì và những thứ đồ ăn bình dị nhưng thấm đẫm tình cảm. Điều đó giúp chúng tôi biết rằng tinh thần tập thể thật đẹp đẽ và mạnh mẽ, không chỉ những thế buổi vui chơi tập thể ngoài trời cũng góp phần tăng thêm sức mạnh tập thể của lớp 11C2

chúng tôi. Tất cả đã giúp chúng tôi hiểu hơn về tinh thần tập thể, cảm ơn trường THPT Hưng Yên đã tạo điều kiện để học sinh trong trường đã thêm đoàn kết hơn !

TRANG THƠ

(sưu tầm)

NGƯỜI LÁI ĐÒ

*Một đời người-một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muốn bước cậy nhờ người đưa...*

*Tháng năm đầu dãi nắng mưa,
Con đò tri thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương*

LỜI RU CỦA THẦY

Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha

Em cảm ơn thầy bài học hôm nay
Cho em hiểu cuộc đời là lẽ sống
Con người sống luôn phải biết hi vọng
Và vươn lên tìm hạnh phúc ngày mai.

ĐIỂM TỰA

Em viết vần thơ dâng tặng
Với lòng yêu kính của người học trò
Bao năm rồi cùng trang sách nhỏ
Cô dìu dắt em từng bước thành người



NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

(Phạm Thị Thùy Dung)

Nếu có ai hỏi tôi yêu thích môn học nào nhất ? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng : Môn học tôi yêu thích nhất là môn Địa lí.

Môn Địa lí trong tiềm thức của tôi cũng chỉ là môn phụ, ít được quan tâm tới. Nhưng khi tôi bước chân vào ngôi trường THPT Hưng Yên với bao điều mới lạ, lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình không thể yêu thích được môn học này thế rồi vào lớp dạy học, buổi đầu tiên tôi đã bị hấp dẫn bởi phong cách của cô.



(ảnh: cô Đỗ Thị Chinh)

Có lúc thì sôi nổi lúc lại lắng đọng và đặc biệt tôi rất hứng thú về phần địa lí tự nhiên trừu tượng và khó hiểu mà cô liên hệ với câu ca dao tục ngữ Việt Nam rất gần gũi và quen thuộc thế rồi tôi yêu thích môn Địa lí từ đấy.

Không chỉ có mình tôi mà các bạn trong lớp cũng cảm thấy hứng thú vào mỗi giờ địa lí cứ như là được giải tỏa căng thẳng, vui vẻ và học tập rất hiệu quả. Nhờ cô lớp tôi như được đi du lịch tới Hoa Kỳ, Liên Bang Nga,...

Không biết từ lúc nào tôi luôn chờ đợi tới tiết học của cô. Cô không chỉ là giáo viên chủ nhiệm còn như mẹ hiền luôn chỉ bảo khuyên ngăn chúng tôi. Cô khiến tôi tự nhìn nhận bản thân và cách nhìn nhận cuộc sống. Cảm ơn cô – người truyền cảm hứng đã giúp tôi yêu thích môn học chính ban, cô khơi dậy ước mơ sau này trở thành hướng dẫn viên du lịch, để quảng bá cho mọi người biết đến quê hương Hưng Yên. Điều đó khiến tôi cố gắng quyết tâm từng ngày học tập, rèn luyện kiến thức để thực hiện ước mơ của mình cũng như hông phụ lòng mong mỏi của cô dành cho chúng tôi.

